

เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือน) จากการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน/หน่วยงาน

เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง	แนวทางการจัดการ
1. การใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์จากการรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีฝ่ายการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษา หัวหน้าภาควิชา 7 ภาควิชา และหัวหน้างานบริการการศึกษา โดยมีหน้าที่พิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีอาจารย์จากทุกภาควิชามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ตามสัดส่วนจำนวนอาจารย์ในแต่ละภาควิชา 3. กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 70 วิชาสามัญ โดยคิดค่าน้ำหนักของแต่ละวิชา และคุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
2. เกิดการทุจริตทางการเงิน	ระดับต่ำ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน (Job Description) ในการรับเงิน การบันทึกบัญชี และการตรวจสอบเงินที่ได้รับกับใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน โดยมีการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกปี 2. ตรวจสอบการนำเงินฝากธนาคารและการบันทึกบัญชีการรับเงินเข้าระบบ ERP กับรายงานเงินคงเหลือประจำวัน 3. ปลุกฝังผู้ปฏิบัติงานให้มีจิตสำนึกจริยธรรมและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และกฎ ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 4. แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานให้ทราบถึงวินัยความผิดในการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายเงินเท็จ ตลอดจนประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) พ.ศ.2559 และเรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 5. ตรวจสอบการยกเลิกใบเสร็จว่ามีเอกสารครบชุด/ชัดเจน และเขียนคำว่า “ยกเลิก” และสาเหตุการยกเลิกใบเสร็จรับเงินทุกสิ้นวัน 6. ตรวจสอบยอดเงินรวมของใบเสร็จรับเงินในแต่ละวันว่าเป็นยอดเงินที่ตรงกันกับเงินที่นำฝากธนาคารทุกสิ้นวัน